

Samart, Siam TV

สถาปนา ๒๕๔ บุญนิยม ๒๕๔๓๓๓

'วันชัย ศิริชนะ' นั่งบิกทปอ.คนใหม่

■ ย้ำมติสอบ'ไอเน็ต'ครั้งเดียว/ม.นอกระบบอ่อนประชาสัมพันธ์

● นายปริญญา เวสตร์ชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม ทปอ.เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาข้อเรียกร้องของตัวแทนนักศึกษา หรือ "เด็กซีล" ที่จะสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิชชันในปีการศึกษา 2550 ที่ต้องการขอให้มีการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) อีกครั้ง และที่ประชุมเห็นว่าการสอบโอเน็ต เป็นการสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ระดับชั้น ม.ปลาย ดังนั้น ควรเป็นการสอบเพียงครั้งเดียว ดังนั้น จึงมีมติยืนยันตามมติของสถาบันทดสอบทางการศึกษา

แห่งชาติ (สทศ.) ที่ให้สอบโอเน็ตเพียงครั้งเดียวเช่นกัน แต่ ทปอ.จะมีมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาดังกล่าว โดยจะทำหนังสือถึงมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้พิจารณารับนักศึกษาที่ลาออกแล้ว มาสอบแอดมิชชันในปีการศึกษา 2550 และถ้าสอบไม่ได้ขอให้มหาวิทยาลัยช่วยพิจารณารับนักศึกษาเหล่านี้กลับเข้าเรียนตามเดิม

ประธาน ทปอ. กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมยังได้หารือถึงข้อเรียกร้องของนักศึกษาในกลุ่มดังกล่าว กรณีที่กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ที่กำหนดหลักเกณฑ์การสมัครสอบไว้ว่า ผู้เข้าสอบจะต้องมีคะแนนโอเน็ตไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 นั้น ทปอ.จะทำหนังสือถึง กสพท.ให้ช่วยพิจารณาผู้เข้าสอบที่ได้คะแนนโอเน็ตต่ำกว่าร้อยละ

60 ด้วย ส่วนข้อเรียกร้องที่ให้บางคณะ บางมหาวิทยาลัย พิจารณาแต่คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง (ไอเน็ต) นั้น ที่ประชุมก็จะทำหนังสือถึงมหาวิทยาลัยให้ช่วยพิจารณาเรื่องนี้เช่นกัน แต่ ทปอ.ยืนยันว่าไม่มีอำนาจที่จะบังคับมหาวิทยาลัยได้ ทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับพิจารณาของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก ทั้งนี้ ที่ประชุม ทปอ.ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าในต้นปี 2550 แต่ละคณะ และมหาวิทยาลัยจะต้องได้ข้อสรุปเกี่ยวกับองค์ประกอบแอดมิชชันของปีการศึกษา 2552

"ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบให้ นายวันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เป็นประธาน ทปอ.คนใหม่ ที่จะมาทำหน้าที่แทนผมที่จะหมดวาระในสิ้นปี 2549 ซึ่งนายวันชัย มี



วันชัย ศิริชนะ

ความรู้-ความเข้าใจระบบแอดมิชชัน และการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบเป็นอย่างดี ดังนั้น คิดว่าน่าจะเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในช่วงเวลานี้มากที่สุด ส่วนเรื่องที่ถูกกลุ่มนิสิตนักศึกษา คณะอาจารย์ ออกมาคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบนั้น ที่ประชุม ทปอ.ไม่ได้นำเรื่องนี้เข้าหารือแต่ส่วนตัวเห็นว่า ที่ผ่านมา ทปอ.คงจะทำการประชาสัมพันธ์เรื่องนี้น้อยเกินไป จึงทำให้เกิดวิกฤติทางปัญญา ทำให้คนนำความรู้วิไลมาพิจารณาแทนที่จะนำเหตุผลมาพิจารณา" ประธาน ทปอ. กล่าว